

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

- รายงานรอบที่ 1 (ภายใน 1 มีนาคม 2565)
- รายงานรอบที่ 2 (ภายใน 1 กรกฎาคม 2565)

ลงชื่อ นางสาวกัญญาณัฐ เทกมล ผู้รายงาน

ตำแหน่ง นักกลยุทธ์นวัตกรรม

เบอร์โทร 02-017-5555 ต่อ 633

วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รอบที่ 1 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต			
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)			
ด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ชื่อโครงการ บริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขนาดใหญ่ (โครงการละ 5 ล้านบาทขึ้นไป) <input checked="" type="checkbox"/> เงินงบประมาณ <input checked="" type="checkbox"/> เงินนอกงบประมาณ ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ) <input checked="" type="checkbox"/> ส่งพร้อมรายงานรอบที่ 1 <input type="checkbox"/> ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....			
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
	การจัดทำโครงการที่มีการกำหนดคุณลักษณะ จำเพาะใน TOR/ใบเสนอราคา เพื่อใช้ ประกอบการจัดซื้อ จัดจ้าง		1. สร้างความตระหนัก ให้กับเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงาน/โครงการ ในการจัดทำโครงการที่มี การกำหนดคุณลักษณะจำเพาะใน TOR/ใบ เสนอราคา เพื่อใช้ประกอบการจัดซื้อ จัดจ้าง ซึ่งต้องกำหนดให้เป็นไปตามความต้องการของ หน่วยงาน/โครงการ 2. การสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน/ โครงการ เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการ เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่ เริ่มต้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 3. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ โดยการอธิบาย รายละเอียดการจัดทำโครงการ เพื่อให้เกิด ความชัดเจนในการดำเนินโครงการ ทั้งในเรื่อง ของวิธีการและระยะเวลาที่เหมาะสม 4. นโยบายจากผู้บริหาร ในการแนวทางการ พัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความ โปร่งใส ของ สนช.

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชื่อโครงการ บริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขนาดใหญ่ (โครงการละ 5 ล้านบาทขึ้นไป)

งบประมาณ 97.5 ล้านบาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง Biding ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.2564 – ก.ย. 2565

 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown) (ล้านบาท)	รวมงบประมาณ (ล้านบาท)
1	จ้างเหมาดำเนินกิจกรรม StartupThailand League 2022		22	22
2	จ้างเหมาพัฒนาระบบบริหารจัดการ ฐานข้อมูลนวัตกรรม		15.5	15.5
3	จ้างเหมาดำเนินโครงการสุดยอดธุรกิจ นวัตกรรมภูมิภาคประเทศไทย รุ่นที่ 2 (นิลมังกร)		14	14
4	จ้างเหมาพัฒนาระบบนิเวศด้าน การตลาด		12	12
5	จ้างเหมาดำเนินจัดกิจกรรมแสดงผลงาน มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ		11	11
6	จ้างเหมาพัฒนาระบบนิเวศด้านการ ลงทุน		10	10
7	งานก่อสร้างห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 2 ณ อาคารอุทยานนวัตกรรม		7	7
8	จ้างเหมาพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้าน การเกษตรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์		6	6
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				97.5